

สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 21- 23 เมษายน 2561#

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



**Mastery**

เป็นนายตนเอง



**Originality**

เร่งสร้างสิ่งใหม่



**People Centered**

ใส่ใจประชาชน



**Humility**

ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ฐานเศรษฐกิจ (21 เม.ย. 61)</p>	<p><b>แผนปฏิรูปด้านสาธารณสุข</b> -เสนอข่าว นพ.เสรี ตู้จินดา ประธานคณะกรรมการปฏิรูปสาธารณสุข กล่าวถึงแผนการปฏิรูปด้านสาธารณสุข ว่า มุ่งเน้น 8 เรื่อง คือ 1.การเข้าใจความต้องการเรื่องการดูแลสุขภาพและการรักษาพยาบาลแบบองค์รวม โดยพัฒนาระบบการแพทย์ปฐมภูมิทำงานเชิงรุกในระดับพื้นที่ 2.ตอบโจทย์ของประชาชนทุกช่วงวัย ทุกระดับรายได้ ทุกกลุ่มเสี่ยงและทุกระดับของการรักษา 3.ส่งเสริมการแพทย์แผนไทย และปรับแนวคิดเรื่องการใช้สมุนไพรให้มีความยืดหยุ่นแต่ตรงตามหลักวิชาการ 4.กระจายการบริหารจัดการไปสู่พื้นที่ย่อย โดยยกระดับเขตสุขภาพให้เข้าใจความต้องการของประชาชนในพื้นที่ให้อำนาจในการกำหนดนโยบายระดับพื้นที่ 5.มีเอกภาพด้านนโยบายระดับประเทศเพื่อแก้ปัญหาความไม่กลมกลืนของระบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 6.ก้าวทันและใช้ประโยชน์ความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็ว 7.ส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชน ให้สามารถดูแลตนเองอย่างถูกต้อง ไม่ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อ และ 8.มีการจัดการด้านการเงินการคลังที่เหมาะสม</p>
<p>มติชน คอลัมน์ ทอล์ค ออฟ เดอะ ทาวน์ (22 เม.ย. 61)</p>	<p><b>ภาวะหมอน้ำจืด</b> -เสนอบทความ โดย ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุธา กล่าวถึงข้อเขียนของ อ.ไพบุลย์ สุริยวงศ์ไพศาล ที่ระบุว่าภาวะหมอน้ำจืดกระทบต่อคุณภาพบริการของหน่วยบริการสุขภาพ โดยเฉพาะของ สธ. และบั่นทอนกำลังใจและสติปัญญาของบุคลากรที่ควรใช้เวลาส่วนใหญ่กับการดูแลผู้ป่วย และเห็นว่า เป็นเพราะผู้ต้องการข้อมูลไม่เข้าใจปัญหา ทำให้ผู้ปฏิบัติทำงานเสร็จยังต้องมาลงรายละเอียดซ้ำซ้อน แทนที่จะเอาเวลาไปทำงานที่ควรจะทำ ถ้าจะให้กรอกข้อมูล 1.ต้องง่าย ไม่ทำงานซ้ำเพิ่ม 2.ผลของการรายงานต้องแสดงให้เห็นว่ามีประโยชน์กับผู้รายงาน เช่น ได้คำตอบในการดูแลผู้ป่วย 3.ประโยชน์ที่สำคัญที่สุดคือเป็นระบบเฝ้าเตือนภัย เมื่อมีกลุ่มโรคเกิดขึ้นมากกว่าปกติในช่วงเวลาเดียวกันเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านๆ มา หรือเกิดในสัปดาห์ของปีที่ไม่ควรเกิด</p>
<p>ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ (22 เม.ย.61)</p> <p>ไทยโพสต์ มติชน ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก กรุงเทพ ธุรกิจ ผู้จัดการ รายวัน เดอะเนชั่น ไอเอ็นเอ็น (23 เม.ย.61)</p>	<p><b>เมจิกสกิน</b> -เสนอข่าว ตำรวจนำกำลังบุกค้นในกทม. 9 จุด นครราชสีมา 3 จุด และชลบุรี อีก 1 จุด เพื่อติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ 8 คน ในฐานความผิดร่วมกันฉ้อโกงประชาชน ประกอบด้วย 1.นางวรรณภา พวงสนท้าวหน้าทิม 2.นายกร พวงสน ท้าหน้าที่ดูแลการเงิน 3.นายกสิทธิ์ วรชิงตัน หรือหญิงย้วย 4.นายไมยสิทธิ์ สว่างธรรมรัตน์ ทำหน้าที่จัดโรงเรียนสอนมวย 5.นายพีรณิธิ ติรณวัตฤกรณ์ ทำหน้าที่เป็นผู้วางกลยุทธ์ 6.น.ส.ธัญญพรพรรณ บุญญสิทธิ์ 7.น.ส.ตรีชฎา ใจสบาย#8.น.ส.มธรรส แดงสัมฤทธิ์ ทำหน้าที่เป็นผู้ส่งผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องสำอาง อาหารเสริม ยาลดน้ำหนัก เครื่องเมจิกสกิน ผลิตสินค้ายี่ห้อดังหลายประเภท ได้แก่ apple slim, slim milk, snow milk, Fem, เมจิกสกิน, ซิโนซี, ตรีชฎา และ Mezzo โดยสินค้าดังกล่าวใช้เครื่องหมาย ออย.ปลอม ติดเครื่องหมายการค้าผิดประเภท ผลิตอาหารเสริมไม่ได้คุณภาพ จับกุมผู้ต้องหาได้ 6 ราย ยังหลบหนี 2 ราย สามารถยึดเงินสดได้กว่า 19 ล้านบาท แหวนทองอีก 53 วง</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.ต.อังกูร คล้ายคลึง ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยว 3 (ผบก.ทท.3) นำสื่อมวลชน ตรวจสอบของกลางผลิตภัณฑ์ในเครื่องบริษัทเมจิก สกิน จำกัด กว่า 100 ลัง พร้อมอุปกรณ์การผลิต และสมุดจดสูตรสินค้าที่ผลิตสินค้าประเภทสกินแคร์ และอาหารเสริมยี่ห้อดังหลายรายการ ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งผิดกฎหมายเนื่องจากไม่ได้รับใบอนุญาตจาก ออย. และกระบวนการผลิตเป็นการทำมือ ที่ทำเองโดยไม่ได้รับมาตรฐาน ไม่มีการรับรอง สูตรที่ผสมในผลิตภัณฑ์ก็เป็นการคิดเองผสมเอง โดยไม่คำนึงถึงอัตราส่วนและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค รวมไปถึงสลากสินค้าต่างๆ ก็ผิดกฎหมาย จึงได้ยึดไว้เป็นของกลางทั้งหมด</p> <p>จากนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นโรงงาน ของบริษัท เนเจอร์ นิวทรี จำกัด ตั้งอยู่ 26/14 หมู่ที่ 11 ถนนพหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึ่งเป็นบริษัทที่ผู้ต้องหาอ้างว่า เป็นผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ในชื่อ apple slim, slim milk, snow milk 3 ผลิตภัณฑ์ในเครื่องบริษัทเมจิก สกิน แม้จะไม่พบผลิตภัณฑ์ทั้ง 3 ยี่ห้อ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แต่ตรวจพบผลิตภัณฑ์ b snow ซึ่งเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์เครื่องเมจิก สกิน แต่ข้างฉลากระบุว่าผลิตจาก จ. นครราชสีมา ดังนั้น ต้องตรวจสอบว่าโรงงานที่ จ.ปทุมธานีแห่งนี้เป็นที่ผลิตจริงหรือไม่ หากเป็นโรงงานผลิต ทำไมฉลากจึงระบุว่าผลิตที่ จ.นครราชสีมา ตรงนี้จะเป็นความผิดที่พบขึ้นใหม่ นอกจากนี้ยังได้พบผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ชื่อว่า Alex ซึ่งโรงงานแห่งนี้ผลิตและเป็นของชนิดเดียวกันกับที่พบในบ้านผู้ต้องหาด้วย ซึ่งผลิตภัณฑ์ Alex มีความผิดเกี่ยวกับเรื่องฉลากข้างกล่อง ตาม พ.ร.บ.อาหารฯ มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท และยังพบวัตถุคล้ายปุ๋ย บรรจุลงขวด ข้างฉลากระบุว่าผลิตที่โรงงานแห่งนี้ โดยต้องตรวจสอบว่ามีสารอนุญาตผลิตถูกต้องหรือไม่</p> <p>ขณะที่ ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ รองเลขาธิการ ออย.กล่าวว่า ออย.จะเร่งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอข้อมูลผลิตภัณฑ์และผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนดาราที่เข้ามาเกี่ยวข้องก็ต้องดูว่าจะเกี่ยวข้องในการโฆษณาอย่างเดียวหรือไม่ ซึ่งเรื่องนี้จะเร่งประสานไปยังตำรวจเพื่อขอข้อมูลทั้งหมด</p> <p>-ด้าน นพ.วันชัย สัตยาวุฒิพงศ์ เลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย.ได้ออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เรื่อง สั่งให้ระงับการ กระทำฝ่าฝืน หรือแก้ไข ปรับปรุงหรือปฏิบัติให้ถูกต้อง โดยให้ระงับการผลิตและขายเครื่องสำอางทุกรายการที่จัดแจ้งในนามของ นางวรรณภา พวงสน ได้แก่ สถานที่ผลิตเลขที่ 588/81 ต.โคกกรวด อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 227 รายการ ซึ่งผลิตจากสถานที่ไม่ตรงตามสถานที่ที่ได้จัดแจ้งไว้ และที่จัดแจ้งในนามบริษัท เมจิก สกิน จำกัด บ้านเลขที่ 522/46 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา จำนวน 39 รายการ ซึ่งผลิตจากสถานที่ที่ไม่ตรงตามสถานที่ที่ได้จัดแจ้งไว้เช่นเดียวกัน ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ถูกระงับได้ที่เว็บไซต์ของ ออย. (www.fda.moph.go.th) รวมทั้งมีคำสั่งเพิกถอนใบรับจัดแจ้งเครื่องสำอาง และมีคำสั่งเรียกเก็บคืนเครื่องสำอางที่จัดแจ้งในนามนางวรรณภา พวงสน และที่จัดแจ้งในนามบริษัท เมจิก สกิน จำกัด เพื่อ ออย.จะได้นำไปทำลายต่อไป ขอย้ำว่าหากมีผู้จำหน่ายรายใด ที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ฉลากระบุว่าผลิตโดยบริษัท เมจิก สกิน และที่ฉลากมีการแสดงเลขสารบบอาหาร ก็ถือว่าเป็นการจำหน่ายอาหารปลอม มีโทษจำคุก 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับ 5,000-100,000 บาท แต่หากกรณีอาหารนั้นไม่แสดงเลขสารบบอาหาร ก็ยังคงถือว่าเป็นการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท</p> <p>มีรายงานว่า เจ้าหน้าที่เตรียมเรียกบรรดาดารา นักแสดง และเน็ตไอดอล ประมาณ 16 คน ที่โฆษณาสินค้า เมจิก สกิน มาสอบปากคำ อาทิ นายกันต์ กันตถาวร, น.ส.วิริฒิพา ภักดีประสงค์ หรือวุ้นเส้น, น.ส.สุทัตตา อุดมศิลป์ หรือป๊อป ว่าบุคคลเหล่านี้มีส่วนร่วมกระทำความผิดด้วยหรือไม่</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน (21 เม.ย. 61)</p>	<p><b>ยาสมุนไพรหมอแสง</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวีรพงษ์ เกรียงสินยศ กรรมการและเลขานุการมูลนิธิสุขภาพไทยกล่าวถึง กรณีสถาบันมะเร็งแห่งชาติวิจัยประสิทธิภาพสมุนไพรของนายแสงชัย แผลเลิศตระกูล หรือหมอแสง ที่ได้ผลการวิจัยแล้วว่า นำสังสัยที่สร.ไม่เปิดเผยข้อมูลกับสาธารณสุข ในฐานะที่เป็นภาคประชาชนที่ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสมุนไพรและดูแลผู้บริโภค เห็นว่าถ้าเป็นการเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานรัฐ ก็ควรเร่งเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณสุข แต่หากนายแสงชัยเป็นผู้ขอตรวจสมุนไพรเอง ก็สมควรที่ต้องขออนุญาตนายแสงชัยก่อนเปิดเผย เรื่องนี้ถือเป็นประเด็นสาธารณะที่สังคมอยากรู้ หากไม่สามารถรักษาได้ก็เป็นการตัดไฟแต่ต้นลม หากเป็นเรื่องตีภาครัฐก็ควรเดินหน้าให้การสนับสนุน</p>
<p>ไทยโพสต์ (23 เม.ย.61)</p>	<p><b>ฟ้องเพิกถอน EIA โรงน้ำตาลสกล</b></p> <p>-ในวันจันทร์ที่ 23 เม.ย.นี้ กลุ่มรักษาน้ำอูน ต.อุ่มจาน อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร เดินทางไปยังศาลปกครองอุดรธานี เพื่อขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอน 1.ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของบริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สาขาสกลนคร) 2.มติของ คชก. ที่ให้ความเห็นชอบรายงานอีไอเอ โครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายของบริษัทไทยรุ่งเรืองฯ 3.ระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรม ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน 2555 ข้อ 7 ที่ยกเว้นให้กรมโรงงานฯ และอุตสาหกรรมจังหวัดไม่ต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนประกอบการพิจารณาอนุญาตโครงการที่ได้รับความเห็นชอบรายงานอีไอเอแล้ว</p> <p>ทั้งนี้ กลุ่มรักษาน้ำอูน คัดค้านโรงงานน้ำตาลและโรงไฟฟ้าชีวมวลในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่อง เพราะส่งผลกระทบต่อชุมชนทั้งระบบนิเวศและลำน้ำสาธารณะ โดยจะยื่นขอให้ศาลปกครองมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวเพื่อระงับการดำเนินการก่อสร้างหรือดำเนินการใดๆ ของบริษัทไทยรุ่งเรืองฯ ไว้ก่อนจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาดำเนินการก่อนหน้านี้อุ่มรักษาน้ำอูนทำหนังสือถึง รว.สธ. เพื่อขอให้ตรวจสอบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพใน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>การก่อสร้างโรงงานน้ำตาล และโรงไฟฟ้าชีวมวลสกปรกของ บริษัท ไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรม จำกัด (สกปรก) และขอข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง โดยร้องขอให้สิทธิตามมาตรา 11 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 ให้มีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ต่อสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติไปแล้วเมื่อ พ.ศ.2559 โดยกลุ่มรักษาน้ำอู้น ขอให้ตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดการดำเนินการดังกล่าวว่าเกี่ยวข้องกับกรร้องขอใช้สิทธิของกลุ่มรักษาน้ำอู้นหรือไม่</p> <p>นอกจากนี้ยังร้องขอให้ สธ.ตรวจสอบการดำเนินการของ รพ.สต. หนองบัวสร้าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ตามกฎหมายหรือระเบียบหลักเกณฑ์ข้อใด มีความเกี่ยวข้องกับการร้องขอใช้สิทธิให้มีการประเมินผลกระทบทางด้านสุขภาพ ตามมาตรา 11 พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ ที่กลุ่มรักษาน้ำอู้นร้องขอหรือไม่อย่างไร หรือเป็นการดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้บริษัทเอกชนในกระบวนการจัดทำอีไอเอ.</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ คอลัมน์ มุมกฎหมาย (23 เม.ย.61)</p>	<p><b>กัญชา</b></p> <p>-เสนอบทความ กัญชา เทวดาหรือซาตาน(2) โดย สมผล ตระกูลรุ่ง ว่า ถึงวันนี้ฝรั่งรู้แล้วว่ากัญชามีประโยชน์ ทุกวันนี้หลายประเทศทั่วโลกได้นำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ เช่น เนเธอร์แลนด์ แคนาดา ในอเมริกา 29 รัฐ ใช้กัญชาในการรักษาโรคได้อย่างถูกกฎหมาย สำหรับประเทศไทย เมืองที่ภูมิอากาศเหมาะกับการปลูกกัญชา ชาวบ้านเคยใช้กัญชาทั้งในทางการแพทย์ ปรุงอาหาร และสูบเพื่อความบันเทิง ได้ถูกกระแสฝรั่งครอบงำ จนกัญชาเป็นสิ่งเลวร้าย และแม้ฝรั่งจะเห็นประโยชน์ หันกลับมาใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ แต่ผู้บริหารของไทยเรายังติดยึดกับการรักษาแบบฝรั่ง ไซยาฝรั่ง ใช้วิธีการรักษาแบบฝรั่ง ยังคงเป็นเต่าล้านปีที่ยึดติดอยู่กับผลประโยชน์จากบริษัทยาของฝรั่ง เรื่องดี ๆ อย่างนี้ กระทรวงหมออ้างว่ายังไม่มียาทดลองว่า กัญชาดีจริงหรือไม่ แต่ในขณะที่เดียวกัน หากบริษัทยาฝรั่งลดระดับความดันหรือระดับน้ำตาลที่จะต้องกินยา พอประกาศ ลดปุ๊บ หมอไทยรับทันที โดยกระทรวงสาธารณสุขไม่ต้องรอผลทางวิชาการ</p> <p>ประเทศไทยนำเข้ายาปีละหลายหมื่นล้านบาท ศูนย์วิจัยของธนาคารกสิกรไทยประเมินว่า ปี 2559 ไทยเราจะขาดดุลการค้าด้านยารักษาโรคประมาณ 2 หมื่นล้านบาท ยังไม่นับรวมกับบริษัทยาฝรั่งที่ย้ายฐานมาผลิตในประเทศ โดยมูลค่าตลาดยาในประเทศไทยสูงถึงปีละไม่ต่ำกว่า 1.5 แสนล้านบาท</p> <p>ประเทศไทยคงเป็นประเทศเดียวที่คนไทยต้องต่อสู้เพื่อผลักดันนโยบายดี ๆ ให้กับประเทศ กัญชาก็เช่นกัน มีกลุ่มคนที่ศึกษาค้นคว้า (แอบ) ทดลองนำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ ซึ่งรู้จักกันดีในกลุ่มคนใช้กัญชารักษาโรคชื่อ ลุงตุ้ ที่ใช้เงินทุนส่วนตัวในการค้นคว้าทดลอง เริ่มจากเคยสูบกัญชามาก่อน แล้วน้องสาวเป็นมะเร็ง ได้อ่านพบข้อมูลจากต่างประเทศถึงการใช้กัญชารักษาโรค จึงได้แอบซื้อกัญชามาทำน้ำมันกัญชารักษา น้องสาวจนหาย และช่วยเหลือผู้ป่วยให้หายจากโรคมะเร็งร้ายได้อีกหลายราย</p> <p>ลุงตุ้พยายามผลักดันให้ภาครัฐยอมให้ใช้กัญชาในทางการแพทย์ได้ โดยนำข้อมูลที่ค้นคว้าจากทั้งต่างประเทศและผลการใช้กับคนไข้จริง เสนอต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ อย.ที่ลุงตุ้เข้าไปให้ข้อมูล เพื่อให้ภาครัฐยอมรับและแก้กฎหมายให้นำกัญชามาใช้รักษาผู้ป่วยได้ แต่ผลที่ได้รับคือถูกหักหลังด้วยการนำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุมในฐานมีกัญชาไว้ในครอบครอง ทุกวันนี้ลุงตุ้หลบหนีไปอยู่ที่ประเทศลาว นำประสบการณ์ความรู้เรื่องกัญชารักษาโรคไปเผยแพร่ จนรัฐบาลลาว มอบสัญชาติลาวให้กับ ลุงตุ้ ให้ทำงานที่ศูนย์ต้านมะเร็งลาว ความผิดเดียวของลุงตุ้คือไม่มีใบปริญญาแพทย์ มีแต่ผู้ที่หายจากมะเร็งยกย่องชมเชยและความผิดร้ายแรงยิ่งกว่าคือ ไปขัดประโยชน์บริษัทยา โดยผู้ป่วยมะเร็งต้องจ่ายค่ายารักษา มะเร็งในโรงพยาบาลเอกชนเดือนละ 1-2 แสนบาท หากกัญชารักษา มะเร็งได้ยาจากฝรั่งเหล่านี้จะไม่มีคนไข้</p> <p>เป็นอันว่าภูมิปัญญาไทย ความรู้ พื้นฐานจากชาวบ้าน ถูกทำลายโดยข้าราชการไทยบางคน แต่กลับนำไปต่อยอดให้กับประเทศลาว แล้วในที่สุดคนไทยส่วนหนึ่งที่ป่วยก็จะไปซื้อจากลาว แล้วลักลอบนำเข้ามารักษาคคนป่วย ซึ่งจะเป็นช่องทางทำมาหากินให้กับ เจ้าหน้าที่ของไทยอีก</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ (23 เม.ย.61)</p>	<p><b>พาราควอต</b></p> <p>-กล่าวว่า ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. นพ.สมชัย บวรกิตติ ผู้เชี่ยวชาญโรกระบบหายใจ อดีตหัวหน้าภาควิชาโรกระบบหายใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราช เปิดเผยว่าในฐานะที่เคยเป็นแพทย์ระบบการหายใจ และปลอด มีประสบการณ์กับพิษพาราควอตในผู้ป่วยจากการดื่มพาราควอต ได้บรรยายเรื่องพาราควอตในการประชุมราชบัณฑิตยสภา เมื่อเมษายนปีที่ผ่านมา ในครั้งนั้นมีเกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องหลายท่านมาร่วมประชุมด้วย ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านไม่มีความเห็นขัดแย้งกับข้อมูลที่บรรยาย คือ การใช้พาราควอตทางกลีกรมไม่มี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์หน้า มองฟ้าเท้ายิ่งดิน (23 เม.ย.61)</p> <p>ไทยรัฐ คอลัมน์ สุขภาพพหุวิชา (22 เม.ย. 61)</p>	<p>อันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลเท่าที่ทราบจนปัจจุบัน เรายังไม่เคยพบว่าการใช้พาราควอตฆ่าหญ้าเกิดอันตรายต่อการเดินลุยน้ำ ที่มีการปนเปื้อนจากการพ่นพาราควอตกำจัดวัชพืช ก็ไม่น่าจะได้สัมผัสพาราควอต เพราะพาราควอตที่ลงสู่ดิน จะถูกกำจัดหมดไปอย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้ ได้นำข้อเท็จจริงจากรายงานวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ การตรวจพันธุกรรมก่อนสมภพ ของพุทธชินราชเวชสาร การเก็บของเหลวเพื่อชั้นสูตร ของธรรมชาติเวชสาร A case of paraquat poisoning with recovery ของสารศิริราช และ IARC Monograph Volume 112 evaluation of five organophosphate insecticides and herbicides ขององค์การอนามัยโลก และการประเมินพิษวิทยาสารพาราควอตจากกรมสุขภาพของประเทศออสเตรเลีย เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับพาราควอตชัดเจนมากยิ่งขึ้น และเพื่อตอกย้ำว่า การใช้พาราควอตทางกลีกรวม ไม่นับอันตรายต่อคนและสิ่งแวดล้อม จึงไม่ควรยกเลิกใช้สารพาราควอต</p> <p>-กล่าว กรณี แบนสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด พาราควอต, ไกลโฟเสต และคลอร์ไพริฟอส ว่า คณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง มีพฤติกรรมรังเกียจความสวยงามของความคิดเห็นที่แตกต่าง ที่ผ่านมากการจัดเวทีสัมมนาต่างๆ เพื่อระดมความเห็นในเรื่องนี้... กลับไม่มีใครเคารพความเห็นที่แตกต่าง ต่างฝ่ายต่างแยกเวทีจัดกันเอง เพื่อจะได้ใช้เวทีพูดเข้าข้างฝ่ายตัวเอง เชิญแต่พวกที่เห็นด้วยกับตัวเอง มาแสดงภูมิอวยเชียร์กันเอง แทบไม่มีเวทีไหนที่คนไทยจะได้ยินได้ฟังคนที่เห็นต่าง มาถกเถียงแลกเปลี่ยนข้อมูลกันด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ มีแต่คอยให้ร้ายคนที่เห็นต่างไปจากพวกตัวเอง กล่าวหาเป็นกลุ่มมีผลประโยชน์แอบแฝง รับอามิสเงินจ้างจากธุรกิจเคมีเกษตร เลยมีคำถามสะท้อนกลับว่า คนที่อ้างตัวทำงานอุทิศตนเพื่อสังคม รักโลก ทำเพื่อสิ่งแวดล้อม มีงานที่เป็นรายได้หลักอย่างอื่นให้ทำเป็นหลักแหล่งหรือไม่ แล้วไปเอารายได้จากไหนมาเลี้ยงชีพ ถึงได้มีบ้านหลังใหญ่ มีรถขับเฉิดฉายอยู่ในสังคม ไม่เพียงแต่กลุ่มคนที่เห็นต่าง จะถูกกล่าวหาคณะกรรมการที่เป็นกลาง ผู้ทำหน้าที่นำความคิดเห็นของทุกฝ่ายมารวบรวมวิเคราะห์ เพื่อหาข้อสรุปที่แท้จริง กลับพลอยถูกตราหน้า มีการสร้างกระแสกดดัน บีบคณะกรรมการฯ ให้ทำตามที่กลุ่มตัวเองต้องการอยู่ตลอดเวลา พฤติกรรมไม่ต่างอันธพาล</p> <p>-เสนอบทความ โดย หมอต่อได้ตอบคำถามเกี่ยวกับพาราควอต ว่า จัดเป็นสารพิษร้ายแรงที่สุดในมนุษย์ เนื่องจากไม่มียาถอนพิษและการใช้จะต้องมีการควบคุมอย่างรัดกุม ประเทศในยุโรปและเอเชียยกเลิกการใช้ทั้งหมด 48 ประเทศ รวมทั้งประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ได้แก่ จีน อังกฤษ และสวีเดนแลนด์ ซึ่งสธ.ไม่ได้คัดค้านพาราควอตตัวเดียว แต่รวมถึงไกลโฟเสตและตัวอื่นด้วย เพราะมีผู้ป่วยที่ได้รับสารเคมีจะเข้าทางผิวหนังและเยื่อบุทำให้เสียชีวิต และมีข้อมูลจากคณะผู้วิจัยสำนักงานสนับสนุนการวิจัยแห่งชาติ พบคนไข้มาจากน้ำที่ซึ่งอยู่ในท้องไร่ท้องนาที่มีสารเคมีตกค้างในปริมาณสูงจนต้องตัดขาเพราะมีการติดเชื้อเข้ากระแสเลือด ทำให้มีเกษตรกรผู้เสียชีวิตในจังหวัดหนองบัวลำภู 6 รายจาก 100 ราย และผลกระทบในระยะยาว ทำให้เกิดโรคทางสมองที่รักษาไม่ได้ เพราะโครงสร้างของสารเคมีเหมือนกับ MPTP ซึ่งกระทบเซลล์ประสาทในส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดโรคพาร์กินสันในคน</p>
<p>แนวหน้า (21 เม.ย. 61)</p>	<p><b>คกก.พัฒนาระบบยาแห่งชาติ</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานประชุม คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ โดยที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานสำคัญในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา ได้แก่ 1.การปรับปรุงบัญชียาหลักแห่งชาติ 4 ฉบับ ส่งผลให้เพิ่มการเข้าถึงยาจำเป็น เช่น วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ยารักษาตับอักเสบซี ยาสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อเอชไอวี เป็นต้น และกำลังพิจารณาวัคซีนฮิบ เพื่อใช้ในแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคปี 2562 2.การกำหนดราคากลางยาเพื่อควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาของภาครัฐ รวม 667 รายการ ทำให้ประหยัดงบประมาณในปี 2561 ได้ 17,000 ล้านบาท 3.การส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล ทั้งส่วนผู้ประกอบการวิชาชีพและประชาชนผู้ใช้ยา 4.การผลักดันให้มียาสามัญเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนยาต้นแบบ และเพิ่มการเข้าถึงยาใน 6 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคสมองเสื่อม ลมชัก แพ้อากาศ โรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี โรคเอดส์ และโรคความดันโลหิตเล็ดลอดสูง ทำให้ลดค่าใช้จ่ายด้านยาอย่างน้อย 3,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 ดำเนินการเสร็จแล้ว 13 ตัวยา (39 ทะเบียน) 5.การพัฒนาระบบการจัดการปัญหา ยาเสพติดและเภสัชเคมีภัณฑ์ โดยยกเว้นกฎหมาย 4 ฉบับ เพื่อควบคุมกำกับดูแลไม่ให้ใช้ยาเสพติดและเภสัชเคมีภัณฑ์ไปในทางที่ไม่เหมาะสม</p> <p>นอกจากนี้ ได้เร่งขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยา 5 ด้าน มุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมผลิตยาในประเทศ การควบคุมค่าใช้จ่ายด้านยาเพิ่ม การเข้าถึงยาจำเป็น และส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เพื่อบรรลุเป้าหมายภายใน 5 ปี ค่าใช้จ่ายด้านยาจะลดลงอย่างน้อย 20,000 ล้านบาท โดยจะเร่งนำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติเสนอ ครม. เพื่อประกาศใช้คู่ขนานกับการประสานหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ไปพลางก่อน</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ไทยรัฐ (23 เม.ย.61)</p>	<p><b>ตั้งกระทรวงอุดมศึกษา</b></p> <p>-เสนอข่าว นายสุวัชรวิทย์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย(ทปอ.) กล่าวว่า ทปอ.มีมติเป็นเอกฉันท์สนับสนุนการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา และขอให้ทางรัฐบาลเร่งรัดการดำเนินการ กระทรวงการอุดมศึกษา เป็นกระทรวงแนวใหม่ผลักดันอุดมศึกษาขับเคลื่อนพัฒนาประเทศ และคาดว่าจะสามารถจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษาได้ภายในเดือน ก.พ.2562</p> <p>-ด้าน นพ.อุดม คชินทร รมช.ศบ.กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ ได้หารือร่วมกับ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. เกี่ยวกับนโยบายการผลิตบุคลากรสายการแพทย์และสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้สอดคล้องกับความต้องการของระบบสุขภาพในอนาคต ที่ประชุมเห็นตรงกันว่า ต่อไปการผลิตบุคลากรทางการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพต้องสอบถามความต้องการของสธ. โดยสธ.จะดูภาพรวมและประสานกับทางศบ.ซึ่งเป็นฝ่ายผลิต เพื่อกำหนดจำนวนการผลิตแพทย์แต่ละด้านอย่างเหมาะสม "ตามยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดเรื่องเวชศาสตร์ครอบครัว เมื่อทาง สธ.ได้ตัวเลขบุคลากรทางการแพทย์ที่เหมาะสมแล้ว ศบ.จะไปกำหนดให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ผลิตตามความต้องการ ไม่ใช่จบออกมาแล้วไม่มีงานทำ เช่นปัจจุบันพบว่า มีสาขาที่ผลิตเกินความต้องการ อย่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ผลิตบุคลากรจนล้น ไม่มีที่บรรจุ ทำให้ต่อไปมหาวิทยาลัยต้องลดจำนวนรับในสาขาดังกล่าว หรือมีสาขาที่ขาดตลาดอย่าง สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว ที่จะเน้นเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคเป็นหลัก สามารถส่งเสริมให้คนดูแลสุขภาพไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยไม่ให้เป็นโรคร้าย หรือโรคที่มีภาวะแทรกซ้อน การเข้ารับรักษาตัวที่โรงพยาบาลก็จะน้อยลง อย่างไรก็ตาม ภาพรวมบุคลากรด้านการแพทย์ต้องวางแผนไปข้างหน้า โดยปรับตามความต้องการที่แท้จริง ทั้งนี้อาจต้องใช้กลไกทางดำนงงบประมาณเป็นตัวกำหนด เช่น การให้ทุนอาจจะเน้นในสาขาที่ขาดแคลนและเป็นความต้องการอย่างแท้จริง ในส่วนแพทย์เฉพาะทางยังมีความจำเป็น แต่แพทย์เฉพาะทางบางสาขาอาจจะต้องลดลง คาดว่าอีกประมาณ 2 เดือน จะได้เห็นตัวเลขความต้องการที่ชัดเจน</p>
<p>ไทยรัฐ (21 เม.ย. 61) สยามรัฐ (23 เม.ย.61)</p>	<p><b>แอบอ้างชื่อสธ.ขายยาลดน้ำหนัก</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. และโฆษก สธ. ชี้แจง กรณีมีเว็บไซต์ปลอม อ้างเป็นกรมสุขภาพ สธ. โฆษณาขายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก มีภาพและชื่อแพทย์ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งอาจทำให้ประชาชนหลงเชื่อ ว่า สธ.ไม่มีกรมสุขภาพ โลโก้สัญลักษณ์ประจำกระทรวงไม่ใช่ธงพันคบเพลิงบนพื้นกากบาทสีเขียว และเว็บไซต์ของ สธ. คือ <a href="https://www.moph.go.th">https://www.moph.go.th</a> ขณะนี้ได้มอบให้กองกฎหมายดำเนินการทางกฎหมายกับผู้แอบอ้าง พร้อมให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทำหนังสือถึงผู้ให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้ตรวจสอบและระงับการเผยแพร่เว็บไซต์ดังกล่าว การกระทำดังกล่าวมีความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2560 ขอให้ประชาชนพิจารณาข้อมูลที่ได้รับจากสื่อต่างๆ อย่างรอบด้าน อย่าหลงเชื่อการโฆษณา หากไม่แน่ใจสามารถแจ้งหรือสอบถามความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อน</p>
<p>มติชน (23 เม.ย. 61)</p>	<p><b>มาตรฐานปลาร้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุชัชวาลย์ กัญจนพิมาย อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงการออกมาตราฐานปลาร้า ว่า ถือเป็นเรื่องดี เพราะจะช่วยยกระดับสินค้าไทยสู่ตลาดโลก ประกอบกับปลาร้าเป็นสินค้าที่มีการทำในครัวเรือนมานาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 14 แห่ง ได้ร่วมกับ อย. และ สสจ. ทั่วประเทศ เฝ้าระวังคุณภาพและความปลอดภัยของอาหารทั้งก่อนและหลังจำหน่ายเป็นประจำ โดยตรวจสอบเกณฑ์คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ตามประกาศกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยตรวจวิเคราะห์สารไนโตรท์และไนเตรตในปลาร้ามาตั้งแต่ปี 2555 เคยเก็บตัวอย่างจาก จ.สมุทรสงคราม จ.ปทุมธานี จ.นครนายก จ.เพชรบุรี และ จ.นนทบุรี รวม 13 ตัวอย่าง ผลการตรวจไม่พบสารกลุ่มดังกล่าวแต่อย่างใด แนะนำผู้บริโภคเลือกซื้อปลาร้าที่ได้มาตรฐาน primary GMP ก่อนบริโภคต้องนำมาปรุงสุกทุกครั้ง</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p><b>ผลไม้ช่วยแก้อาการตะคริว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า ตั้งแต่ 1 ก.พ.-22 มี.ค. 2561</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(23 เม.ย. 61)	มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตแล้ว 26 ราย สาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากเป็นตะคริวใต้น้ำ ส่วนตะคริวที่เป็นตอนกลางคืน พบบ่อยในวัยกลางคนสูงอายุ สาเหตุมักเกิดจากใช้กล้ามเนื้อมากเกินไป หรือภาวะเกลือแร่ในเลือดต่ำ ตั้งครรภ์ ใช้น้ำขี้ส้วม ยาขยายหลอดเลือด นอกจากนี้ออกกำลังกายให้ร่างกายแข็งแรง การบริโภคผัก ผลไม้ที่มีสารโพแทสเซียม แมกนีเซียมและแร่ธาตุต่างๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยว ก๋วยหน่อ ก๋วยไช้ มะเขือเทศ ส้ม แคนตาลูป รวมถึงผักต่างๆ ที่จำเป็นต่อร่างกาย จะช่วยเสริมเกลือแร่ให้เพียงพอ สำหรับการช่วยเหลือเบื้องต้น คือ ยืดเหยียดบริเวณที่เป็นก่อนจากกล้ามเนื้อหดเกร็ง โดยใช้น้ำมันโพลหรือสมุนไพรฤทธิ์ร้อน
เดลินิวส์ คอลัมน์ เดลินิวส์ ก่อน ขึ้นแท่น (21 เม.ย. 61)	<b>โรคลมแดด</b> -เสนอข่าว นพ.ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า ช่วงนี้อากาศร้อนจัด ทำให้เสี่ยงเป็นโรคลมแดด หรือฮีทสโตรก โดยเฉพาะคนทำงานกลางแจ้ง เช่น กรรมกรก่อสร้าง เกษตรกร ทหาร นักกีฬา ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคประจำตัว และคนดื่มแอลกอฮอล์ อาการคือ อุดหนุจะมีสูงขึ้น อ่อนเพลีย เป็นตะคริว คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ความดันต่ำ หัวใจเต้นเร็ว ชัก มึนงง หน้ามืด หากรักษาไม่ทันอาจทำให้หมดสติและเสียชีวิตได้ ควรหลีกเลี่ยงอยู่กลางแจ้งจัด ดื่มน้ำ 1-2 แก้วก่อนออกจากบ้าน และพยายามดื่มน้ำชั่วโมงละ 1 ลิตร สวมเสื้อผ้าโปร่งสบาย สีอ่อน ระบายอากาศได้ดี ไม่รัดรูป สวมแว่นกันแดด กางร่ม ทาโลชั่นกันแดด
สยามรัฐ (23 เม.ย. 61)	<b>โรคท้าวแสนปม#</b> -เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า โรคท้าวแสนปมเป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดขึ้นได้บ่อย อัตราเกิดโรค 1 : 2,500 คน ทั้งผู้หญิงและผู้ชายมีโอกาสเกิดโรคเท่ากัน ลักษณะมีก้อนขึ้นตามผิวหนัง ร่วมกับมีปานสีน้ำตาลขนาดค่อนข้างใหญ่ และรักแร้ตกราะ ก่อให้เกิดภาวะแทรกซ้อนกับอวัยวะต่างๆ ได้หลายอวัยวะ ปัจจุบันยังไม่มีการรักษาที่ได้ผลดี จะเน้นรักษาตามอาการและเฝ้าระวังภาวะแทรกซ้อนเป็นหลัก โดยการรักษาก่อนตามผิวหนังแพทย์จะใช้วิธีผ่าตัดออก แต่มีโอกาสเป็นซ้ำอีก ควรให้กำลังใจผู้ป่วยเพื่อสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้ตามปกติ
มติชน (23 เม.ย. 61)	<b>ปัญหาผิวหนังจากแสงแดด</b> -เสนอบทความ พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง ให้ข้อมูลว่า ปัญหาผิวหนังจากแสงแดด ได้แก่ ผด ผื่น คัน แพ้แสงแดด ผิวไหม้ ผิวคล้ำ กระ โดยเฉพาะ "ฝ้า" ที่เป็นปัญหาผิวหนังสำคัญ พบบ่อยทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย พบมากในผู้หญิงวัย 30-40 ปี แต่ปัจจุบันเริ่มพบว่าผู้ชายเป็นฝ้ามากขึ้น สาเหตุของการเกิดยังไม่แน่ชัด แต่ปัจจัยสำคัญที่สุดคือแสงแดดที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้เป็นฝ้ามากขึ้น ควรหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด กางร่ม สวมหมวกปีกกว้าง ใส่เสื้อแขนยาว และทายากันแดดสม่ำเสมอก่อนออกจากบ้าน หากมีอาการระคายเคืองน้ำเกินปกติตัวร้อน เหนือไม่ออก หายใจถี่ ปากคอแห้ง วิงเวียนศีรษะ ถือเป็นสัญญาณอันตราย ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที
ไทยรัฐ มติชน (21 เม.ย. 61)	<b>เตือนผู้ป่วยจิตเวชอย่าใช้ยาสมุนไพร</b> -เสนอข่าว น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ขณะนี้พบผู้ป่วยจิตเวช ที่รพ.จิตเวชนครพนมราชชนครินทร์ให้การรักษานานหลายปี แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้ แต่ญาติต้องนำกลับมารักษาที่ห้องฉุกเฉินอีก เนื่องจากมีอาการกำเริบ เช่น ประสาทหลอน หูแว่ว เอะอะ ก้าวร้าว เป็นต้น สัปดาห์ละ 1-2 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น สาเหตุเกิดจากผู้ป่วยดื่มยาบำรุงร่างกายแผนโบราณ ซึ่งฉลากระบุว่าไม่มีสมุนไพร ทำให้ผู้ป่วยเข้าใจผิดว่าเป็นยาบำรุงร่างกายทั่วไป ได้ให้ รพ.จิตเวชนครพนมฯ เร่งให้ความรู้ที่ถูกต้องแก่ผู้ป่วยจิตเวชและประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากยาแผนโบราณที่ผู้ป่วยจิตเวชนำมาดื่มและทำให้มีอาการกำเริบนั้นมีแอลกอฮอล์ผสมอยู่ในปริมาณที่สูง มีผลต้านฤทธิ์ของยาที่แพทย์ใช้ในการควบคุมอาการ #
# เว็บไซต์เดลินิวส์# (22 เม.ย. 61)#	<b>ดูแลสุขภาพช่วงอากาศเปลี่ยนแปลง</b> -เสนอข่าว พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ประเทศไทยตอนนี้มีอากาศร้อนสลับฝนตก ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง เช่น เด็กอ่อน เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ อาจมีปัญหาสุขภาพตามมา เช่น ไข้หวัด โรคระบบทางเดินหายใจ และอาจมีอาการรุนแรง กลุ่มเด็กอ่อนควรได้กินนมแม่เป็นประจำ เพื่อช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน ส่วนเด็กเล็ก พ่อแม่ผู้ปกครองต้องเน้นอาหารที่มีประโยชน์ครบ 5 หมู่ ผู้สูงอายุควรมีการออกกำลังกายที่มีการเคลื่อนไหวออกแรง อาทิ เดินเร็ว รำมวยจีน ควบคู่กับการกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเน้นลด หวาน มัน เค็ม ควรมีผักสด ผักลวก และผลไม้ที่มีวิตามินซีสูง เช่น ส้ม ฝรั่ง ในทุกมื้ออาหาร จะช่วยป้องกันไข้หวัดและทำให้มีสุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้ อาหารที่รับประทานควรปรุงให้สุกร้อนก่อนบริโภค เพราะอากาศร้อนทำให้อาหารบูดเสียง่าย บรรจุอาหารในภาชนะที่สะอาด และไม่ควรถังไว้นานเกิน 2-4 ชั่วโมง ก่อน



สื่อ	ประเด็นข่าว
	นำมากินควรอุ่นให้เดือดด้วยความร้อน ส่วนน้ำดื่มและน้ำแข็งต้องสะอาดได้มาตรฐาน บรรจุในภาชนะที่สะอาด ที่สำคัญยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือด้วยน้ำสะอาดและสบู่ทุกครั้ง ก่อนและหลังทำกิจกรรมต่าง ๆ
มติชนออนไลน์	<p><b>อก.กระจายยาช่วยผู้ป่วยบนเกาะ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธานบอร์ด อก. กล่าวระหว่างลงพื้นที่รพ.สต.หลิเป๊ะ ว่า ที่ผ่านมาการกระจายยาตามพื้นที่เกาะมีปัญหาการเข้าถึง ทั้งน้ำยาล้างไต ยาวัณโรค แต่ปัจจุบันดีขึ้น โดยเฉพาะน้ำยาล้างไตมีการจัดส่งยาผ่านท่าเรือ และมีไปรษณีย์จัดส่งให้อีกที โดยส่งยาให้ผู้ป่วยประมาณ 4-5 รายต่อเกาะ ซึ่งเกาะหลิเป๊ะ มี 1 ราย</p>
เดลินิวส์ แนวหน้า (21 เม.ย. 61)	<p><b>ไลฟ์สดฆ่าตัวตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชิโนรส ลีสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีชายวัย 37 ปี ที่ทะเลาะกับแฟนแล้วไลฟ์สดถึงตัวตาย ว่า การฆ่าตัวตายเป็นพฤติกรรมของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตอย่างรุนแรง ขณะนี้กรมฯ เร่งป้องกันปัญหาด้วยมาตรการต่าง ๆ ข้อมูลจากศูนย์ป้องกันการฆ่าตัวตายระดับชาติ รพ.จิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ พบแต่ละปีมีคนไทยพยายามฆ่าตัวตาย 53,000 คน ทำสำเร็จ 4,100 คน เฉลี่ยเดือนละ 340 คน เป็นชายมากกว่าหญิงเกือบ 4 เท่า กลุ่มอายุ 35-39 ปี มีอัตราการฆ่าตัวตายสูง 10 ต่อแสนประชากร สาเหตุการฆ่าตัวตายมากที่สุดมาจากปัญหาความสัมพันธ์ ทั้งในระดับครอบครัวหรือคนใกล้ชิด มีปัจจัยกระตุ้นสำคัญคือ การทะเลาะกัน และมักมีปัญหาการดื่มเหล้าร่วมด้วยทำให้การตัดสินใจผิดพลาด#</p>
เว็บไซต์ข่าวสด (23เม.ย.61)	<p><b>หนุ่มไลฟ์สดทำร้ายแฟนสาว</b></p> <p>-เสนอข่าว เพจแหม่มโพธิ์ดำ เผยแพร่คลิปหญิงสาวคนหนึ่งถูกแฟนหนุ่มทำร้ายร่างกายจนใบหน้าบวมปูดและเขียวช้ำไปทั้งตัว คลิปดังกล่าวเป็นการไลฟ์สดจากห้องพักหรือคอนโดแห่งหนึ่ง หลังคลิปเผยแพร่ไปมีผู้ใช้โซเชียลช่วยตามหาที่พักและที่เกิดเหตุภายในคลิป โดยร.ต.อ.อาวุธ ทิพย์วงศ์ศา รอง สว. (สอบสวน) สน.บึงกุ่ม นำกำลังเข้าไปจับกุมที่ห้องพัก เลขที่ 454/234 ชั้น 12 คอนโดลุมพินีพาร์ค ซอยนวมินทร์ 36 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. พร้อมด้วยจนท.ฝ่ายป้องกันและปราบปราม และอาสาสมัครมูลนิธิรณรงค์กัญญา สามารถจับกุมนายชัยชนะ หรือเอ็ม ศิริชาติ อายุ 26 ปีได้ และช่วยเหลือ น.ส.กุลดาราร หรือนิด้า ยี่สนับ อายุ 21 ปี แฟนสาว สภาพถูกทำร้ายที่ใบหน้าบวมปูดและศีรษะแตก ที่นิ้วข่าขวามีบาดแผลถูกของมีคมจากการต่อสู้ ไม่ได้โดนตัดนิ้วแต่อย่างใด รีบนำตัวส่งรพ.นพรัตน์ราชธานีรักษาตัว ควบคุมตัวนายชัยชนะไปตรวจหาสารเสพติดพบว่ามึนงง ควบคุมตัวไปตรวจแยกสารเสพติดที่ รพ.นพรัตน์ราชธานี เบื้องต้นแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นบาดเจ็บสาหัส กักขังหน่วงเหนี่ยว และผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป #</p>
ไทยโพสต์ ข่าวสด M2F เว็บไซต์สยามรัฐ มติชนออนไลน์ เว็บไซต์ไทยรัฐ (23 เม.ย.61)	<p><b>ผลประเมิน สสส.</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และประธาน บอร์ด สสส. กล่าวว่า การประเมินผลการดำเนินงานของ สสส. ประจำปีงบประมาณ 2560 พบว่า ผลคะแนนการดำเนินงานรวมขององค์กรปี 2560 สูงขึ้นกว่าปี 2559 ทุกด้านมีค่าคะแนนรวม 4.64 (จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน) เทียบกับผลประเมินองค์กรตามกรอบคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ประจำปี 2559 พบได้คะแนนสูงลำดับที่ 6 จาก 15 องค์กรมหาชน ขณะที่การประเมินผลการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาลปี 2560 ได้คะแนนรวมเฉลี่ย 9.29 สูงขึ้นจากปี 2559 ที่ได้ 8.78 คะแนน เปรียบเทียบกับผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) อยู่ในระดับสูงมากคือ 91.622% ผลประเมินที่ได้สะท้อนถึงการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และความโปร่งใสขององค์กร และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมให้ประยุกต์เทคโนโลยีมากำกับดูแลงาน (Digital Transformation) ให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลควบคู่ไปด้วย</p> <p>ส่วนงานสร้างเสริมสุขภาวะองค์กร หรือ Happy Workplaceที่ขับเคลื่อนสุขภาวะองค์กรในสถานประกอบการ 159 แห่ง มีข้อมูลว่า คนหนุ่มทำงานเพิ่มร้อยละ 95.9 ลาออกลดลงร้อยละ 91.9 ความสุขเพิ่มร้อยละ 62 สถานประกอบการมีผลผลิตสูงขึ้น คิดเป็นผลตอบแทนได้ถึง 240 ล้านบาท ดังนั้นจะขยายการทำงานเรื่องนี้อีกใน 3 ปี จะต้องมืองค์กรแห่งความสุขเพิ่มขึ้นเป็น 15,000 องค์กร</p>
สยามรัฐ (23 เม.ย. 61)	<p><b>ออกกำลังกายสไตลไทยๆ</b></p> <p>-เสนอบทความ สสส.ร่วมกับ ก.แรงงาน และกรมอนามัย พัฒนาทำประกอบการบริหารร่างกายสไตลไทยๆ เพื่อให้วัยทำงานได้บริหารร่างกายก่อนเริ่มงาน ระหว่าง และหลังปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความพร้อมและความแข็งแรง มี 5 รูปแบบให้เลือก สามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ <a href="https://youtu.be/hkst DXLYmtc">https://youtu.be/hkst DXLYmtc</a></p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์ไทยรัฐ (23 เม.ย.61)	<p><b>ร้องคอลเซ็นเตอร์ 1669</b></p> <p>-เสนอข่าว แฟนเฟซบุ๊ก แหม่มโพธิ์ดำ ได้แชร์คลิปวิดีโอและโพสต์ข้อความ ระบุว่า เจ้าหน้าที่คอลเซ็นเตอร์ 1669 รับสายญาติผู้ป่วย สอบถามเส้นทาง แต่คุยกันมีขึ้นเสียง เพราะอธิบายชอยกันไม่ถูก พอโมโหตัดสายทิ้ง บอกให้พาไป รพ.เอง</p>
เดลินิวส์ (23 เม.ย. 61)	<p><b>นมโรงเรียน#</b></p> <p>-เสนอข่าว นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรฯ เปิดเผยถึงกรณีการชะลอส่งมอบนมฟลูออไรด์ 20 ล้านกล่อง ในโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ว่า ได้มอบหมายให้รมช.เกษตรฯ และปลัด ก.เกษตรฯ ไปเร่งแก้ปัญหา เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ดื่มนมผสมฟลูออไรด์ในช่วงเปิดเทอมให้ได้ โดยปลัด ก.เกษตรฯ ได้มอบหมายให้ นาย ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองปลัดฯ เป็นประธานมีลค์บอร์ด ทั้งนี้ ที่ผ่านมามากก.ได้ชะลอการผลิตนมโรงเรียนผสม ฟลูออไรด์ในภาคเรียนที่ 1/2561 และ อย.ไม่ได้ต่ออายุใบอนุญาต จึงเกิดผลกระทบต่อผู้ประกอบการ ทำให้ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น ผู้ผลิตนมโรงเรียน ยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง นอกจากนี้ ยังมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ ทำงานเฉพาะกิจ กรมปศุสัตว์ สศก. อย. กรมส่งเสริมสหกรณ์ และชุมนุมสหกรณ์โคนมแห่งประเทศไทย ลง พื้นที่ตรวจสอบปริมาณนมยูเอชที นมฟลูออไรด์ และตรวจนับจำนวนนมกล่องให้แล้วเสร็จภายใน 30 เม.ย. นี้</p>
ไทยโพสต์ คอลัมน์ ข่าวสั้น (22 เม.ย.61)	<p><b>รพ.พังงาทำคลอดทารกเสียชีวิต</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผอ.รพ.พังงา ชี้แจงกับ นายสุรเชษฐ์ เพ็ชรเกิด อายุ 22 ปี นางเบญจพร กลิ่นเกล้า อายุ 20 ปี และนางบุญภา ตั้งสุรัตน์ อายุ 52 ปี และญาติผู้เสียหายจากเหตุคลอดลูกแล้วเสียชีวิต 2 รายที่ รพ.พังงาว่า สาเหตุการเสียชีวิตของเด็กเกิดจากภาวะรกลอกตัวก่อนกำหนด ทำให้เสียชีวิตตั้งแต่อยู่ในครรภ์ ซึ่งเป็นอาการที่ไม่สามารถรู้ล่วงหน้า และเด็กมีโอกาสเสียชีวิตสูง โดยสูตินรีแพทย์ที่ดูแลรักษาได้อธิบาย ตั้งแต่ตอนต้นที่เข้ามาจนจบ และให้ญาติสอบถามข้อสงสัยต่างๆ สร้างความพอใจให้ญาติได้ระดับหนึ่ง ส่วน ประเด็นที่ยังเป็นข้อสงสัยต้องว่าไปตามพยานหลักฐาน โดยศูนย์ตำรวจธรรม จ.พังงา ได้มอบหมายให้สสจ.พังงา ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากบุคคลภายนอกทั้งหมด และมีกรชี้แจงผลการสอบสวนให้ตัวแทน ผู้เสียหายทราบเป็นระยะ สำหรับเด็กที่เสียชีวิตอีกรายหนึ่ง พบว่าหลังจากคลอดปกติประมาณ 2 ชม. ขณะอยู่กับ มารดาเด็กเกิดอาการตัวเขียวและชักเกร็ง กุมารแพทย์ซึ่งอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุจึงได้ปั๊มหัวใจเด็กเพื่อช่วยชีวิต แต่ เด็กเสียชีวิตด้วยอาการติดเชื้อในกระแสเลือด</p>
เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ kapook.com (21 เม.ย. 61)	<p><b>รพ.นครท่าฉลอมชี้แจงกรณีให้คนไข้ตากแดดรอ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.เอกพร พรรณเชษฐ์ รอง ผอ.รพ.สมุทรสาคร และรักษาการผอ.รพ.นครท่าฉลอม ชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ภาพผู้ป่วยนั่งรออยู่นอกรั้วรพ.นครท่าฉลอม ต.ท่าฉลอม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร ว่า ภาพที่เห็นเป็น ช่วงเวลาก่อนที่รพ.จะเปิดทำการ เจ้าหน้าที่ยังเดินทางมาไม่ถึง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจึงได้ให้คนไข้ นั่งรอ อยู่ด้านนอกและอำนวยความสะดวกให้ และหลังจากเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงานแล้วได้ให้ทุกคนเข้าไปด้านใน ทั้งหมด เรื่องที่เกิดขึ้นอาจเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของผู้ที่โพสต์ภาพ ซึ่งรพ.ได้ชี้แจงกับคนไข้มาโดยตลอด ตั้งแต่เปิดให้บริการว่า รพ.นครท่าฉลอมเป็นรพ.สาขาของรพ.สมุทรสาคร เปิดให้บริการในเวลา 08.00-18.00 น. เท่านั้น ยังไม่สามารถเปิดให้บริการตลอด 24 ชม.ได้ เพราะต้องใช้งบประมาณและบุคลากรจำนวนมาก คนไข้ที่มาก่อนเวลา 08.00 น. จึงต้องรอด้านนอกก่อน</p>
เว็บไซต์ newtv.co.th (21 เม.ย. 61)	<p><b>คนร้ายกรีดขากรรถจนท.รพ.สงขลา</b></p> <p>-เสนอข่าว ร.ต.อ.วินัย เทพไพฑูริย์ ร้อยเวร สภ.เมืองสงขลา ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ รพ.สงขลา ว่ามีคนร้าย ใช้มีดกรีดล้อรถยนต์ของเจ้าหน้าที่รพ.สงขลา ที่จอดอยู่บริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่ 20 คัน ตรวจสอบพบว่า รถยนต์มีสภาพถูกกรีดล้อด้านหน้าด้วยมีดปลายแหลมเหมือนกัน ไม่สามารถปะยางได้ ต้องเปลี่ยนยางใหม่ จาก การตรวจสอบกล้องวงจรปิด พบเบาะแสผู้ก่อเหตุเป็นชายสวมเสื้อยืดสีดำ นุ่งกางเกงขาสั้น เดินเข้าไปทางศูนย์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ ข้างรพ.สงขลา หลังลงมือเสร็จจึงขโมยรถจักรยานของเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ การแพทย์ปั่นออกมาด้านข้างรพ. แล้วจอดไว้ที่ป้อมไฟจราจรหน้ารพ. จากนั้นก็เดินออกไปทางด้านหน้ารพ. ตำรวจกำลังเร่งหาเบาะแสต่อไป</p>
เดลินิวส์ (21 เม.ย. 61)	<p><b>ความคืบหน้าปลิงกัดเสียชีวิต</b></p> <p>- กรณีนายสุบิน ยินดี อายุ 65 ปี ชาวบ้าน จ.อ่างทอง ถูกปลิงขนาดใหญ่ กัดบริเวณขาหนีบ จนต้องนำส่งรพ. อ่างทอง และมีคนเคยถูกปลิงกัดเสียชีวิตมาแล้วหนึ่งรายนั้น</p>



สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>นพ.วรงค์ รุ่งเรือง นพ.สจ.อ่างทอง เปิดเผยว่า จากการสอบถามเบื้องต้น ทราบว่าผู้ที่เสียชีวิตหลังถูกปลิงกัด ไม่ได้พบแพทย์ ไม่ทำความสะอาดแผลอย่างถูกวิธี ประกอบกับมีโรคหัวใจ จึงเกิดอาการติดเชื้อในกระแสเลือด และเป็นสาเหตุการเสียชีวิต ส่วนวิธีป้องกัน ควรสวมใส่เสื้อผ้ามิดชิดก่อนลงแหล่งน้ำธรรมชาติ ถ้าถูกกัด ห้ามดึงตัวปลิงออกทันทีเพราะจะทำให้เกิดแผลขนาดใหญ่มีเลือดออกมาก ควรใช้น้ำส้มสายชู น้ำเกลือ หรือ แอลกอฮอล์ ราดให้ปลิงคลายปาก จากนั้นรีบทำความสะอาดแผล และควรพบแพทย์ฉีดยาฆ่าเชื้อ ฉีดยาป้องกันบาดทะยักทันที</p> <p>รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความว่า ได้สอบถาม ศ.ดร.สมศักดิ์ ปัญหา อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องปลิง ให้ความเห็นว่า น่าจะเป็นแค่ปลิงควายสายพันธุ์หนึ่ง ไม่มีพิษ เพียงแค่เลือดจะหยุดยาก และอาจติดเชื้อโรคได้ ถ้ารักษาไม่ดี</p>
<p>มติชน (21 เม.ย. 61)</p> <p>มติชน (22 เม.ย. 61)</p>	<p><b>โรคพิษสุนัขบ้า</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์ จ.นครราชสีมา ลงพื้นที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ที่บ้านหนองบอน ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ว่า ได้ประกาศเขตโรคระบาดพิษสุนัขบ้าเพิ่มอีก 3 อำเภอ รวมทั้งสิ้น 14 อำเภอ มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ล่าสุดพบเชือบวก 5 ตัวอย่าง ได้ฉีดวัคซีนฉีดให้สัตว์เลี้ยงสุนัข-แมว ในรัศมีจุดเสี่ยงครอบคลุม 5 กม. ครบตามเป้าหมาย #</p> <p>ด้าน นายวิเชียร จันทรโณทัย ผวจ.นครราชสีมา กล่าวว่า ได้กำชับให้ทุกภาคส่วน โดยฝ่ายปกครองเป็นเจ้าภาพ ในการกำหนดมาตรการเชิงรุก ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ฝ่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและค้นหาคนสัตว์ที่สัมผัสโรค#</p> <p>- นายदनัย ตั้งเจ็ดจำ นายกเทศมนตรีตำบลพิมาย อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ร่วมกับสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จัดโครงการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมกับฉีดยาคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวฟรี ในเขตเทศบาลตำบลพิมาย</p> <p>-ด้าน นายสาโรช จันทรลัด หัวหน้าฝ่ายสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดเผยว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ไม่พบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ อ.หัวหิน อ.ปราณบุรี อ.สามร้อยยอด และ อ.เมือง ล่าสุดได้ส่งหัวสุนัข 7 หัว ที่มีอาการต้องสงสัยไปตรวจ แต่ไม่พบเชื้อเพิ่ม</p>
<p>เพจเฟซบุ๊กหม่อมโพธิ์ดำ (21 เม.ย. 61)</p>	<p><b>รพ.ขอรับบริจาคยา</b></p> <p>-โพสต์ข้อความว่า มีลูกเพจแจ้งขอความช่วยเหลือ รพ.วังม่วงสัทธิธรรม ขาดยารักษาโรค ซึ่งทางเพจได้ติดต่อสอบถามรพ.แล้ว พบว่าเป็นเรื่องจริง โดยยาที่ต้องการคือยาเบาหวาน ยาความดัน บริจาคได้ที่ รพ.วังม่วง สัทธิธรรม จ.สระบุรี เบอร์ 036-3591345</p>
<p>ข่าวสด (22 เม.ย.61)</p>	<p><b>คลินิกออนไลน์ให้คำปรึกษาเรื่องเพศ</b></p> <p>-เสนอ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กรมควบคุมโรค มูลนิธิแพชทูเฮลท์ คลินิกบางกอกเฮลท์ฮับ สำนักงานการแพทย์-สำนักอนามัย กทม. องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย และศูนย์ความร่วมมือไทยสหรัฐ ด้านสาธารณสุข ร่วมกันเปิดสถานีสุขภาพวัยรุ่นชาย ผ่านคลินิกออนไลน์ แบบครบวงจร <a href="http://ym2m.lovecarestation.com/">http://ym2m.lovecarestation.com/</a> เพื่อให้การปรึกษาเรื่องเพศเรียลไทม์แก่วัยรุ่นชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย และสาวประเภทสอง โดยเปิดเป็นแชตรูมที่มีแพทย์ พยาบาล และผู้เชี่ยวชาญพูดคุย มีบริการส่งต่อวัยรุ่นที่ต้องการเข้ารับการรักษา หรือตรวจหาเชื้อเอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ไปยังรพ.หรือคลินิกในเครือข่าย 23 แห่งทั่วกทม. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายหรือมีในอัตราที่ไม่แพง</p>



fanmoph



pr\_moph



ministry\_of\_public\_health



moph channel



clubhealthch